





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>นโยบายสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ, linetoday)</p> <p>-เสนอบทความ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 มีผลให้ “เศรษฐา ทวีสิน” พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมด เวลาเกือบ 1 ปีของรัฐบาลนายกเศรษฐา สธ. มีรัฐมนตรีรวม 3 คน คนแรกนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็น รมว.สร.รวม 241 วัน โดยมี “สันติ พร้อมพัฒน์” เป็นรมช.สธ. ก่อนที่จะมีการปรับกรม. คงรมช.สธ.คนเดิม แต่ให้สมศักดิ์ เทพสุทิน มาเป็นรมว.สร. และเป็นได้ 100 วัน ซึ่งมีนโยบายสาธารณสุขทั้งส่วนที่ขับเคลื่อนได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว และอีกหลายเรื่องสำคัญที่รอเข้ากรม. นโยบาย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมมากที่สุด ส่วนที่เข้ากรม.ได้แบบฉิวเฉียดคือ การแต่งตั้ง 13 ผบ.สธ. และยุทธศาสตร์ปฏิรูปกำลังคนด้านสาธารณสุข ส่วนนโยบายที่รอกรม.ชุดใหม่มาขับเคลื่อน มีเรื่องใหญ่เช่น “การแยกสธ.ออกจากก.พ.” ร่างพ.ร.บ.อสม. ยุทธศาสตร์เมดิคัลฮับ 10 ปี และกัญชา กัญชง พร้อมทั้งทำว่า 13 ผู้บริหารสร.ใหม่ที่กรม.ชุดเก่าแต่งตั้งในการประชุมครั้งสุดท้าย เป็นการจัดทัพขุนศึกใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินงานพร้อมกับรัฐมนตรีคนใหม่</p>	
<p>30บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ headtopics</p> <p>-เสนอบทความ ส่อง บัตรทอง กทม. 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ถึงฤกษ์ดี คิกออฟ 26 ส.ค.นี้ พร้อมแค่นั้น หลังสาธารณสุข - สปสช. เร่งปรับระบบเปิดตัวโลกใหม่ สร้างความชัดเจน ลดความสับสน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พร้อมดึงคลินิก ร้ายยา เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ป่วยบัตรทอง ใน กทม. มีมากถึง 3.5 ล้านคน มีความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบบริการต่าง ๆ ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งเรื่องของรูปแบบการจ่ายเงินให้คลินิกชุมชนอบอุ่น ของ สปสช.และการจ่ายกรณีส่งต่อ เกิดปัญหาไม่ออกไปส่งตัวหรือมีข้อจำกัดในการออกไปรักษาที่รพ.แม่ข่าย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินการในการรับบริการของประชาชน และการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการในหน่วยบริการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ นอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยบริการต้องติดโลโก้ 30 บาทรักษาทุกที่ไว้หน้าหน่วยบริการเพื่อสื่อสารให้เกิดความชัดเจนในการให้บริการกับประชาชนไม่เกิดความสับสนเหมือนที่ผ่านมา</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โครม.อึ้งอึ้ง 1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, เนชั่นทีวี, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, linetoday, amarintv, thebetter, siamnews)</p> <p>- มีรายงานความเคลื่อนไหวการตั้ง ครม.ใหม่ “อึ้งอึ้ง 1” ขณะนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง และมีข่าวหลุดออกมาบ้างแล้ว โดยแหล่งข่าวระดับสูงในพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาล เผยตรงกันว่า ครม.ใหม่ จะมีบางตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สำหรับพรรคร่วมรัฐบาล พรรคที่ต้องมีการปรับแน่ๆ คือ พรรครวมไทยสร้างชาติ เพราะมีตำแหน่งรมช. ว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง มีข่าวว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ ส่งชื่อ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค แต่มี 2 สูตรคือ เป็น รมช.กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง อาจจะเป็น รมช.สธ. หรือเป็น รมว.อุตสาหกรรม ส่วนนายสันติ พร้อมพัฒน์ จาก รมช.สธ. อาจจะถูกขึ้นเป็น รมว.พม. ซึ่งเคยเป็นมาแล้วในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด , เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, linetoday)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผอ.สคร.ที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โรคฝีดาษวานรใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 ส.ค. 67 พบผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย อยู่ในจ.สงขลาทั้งหมด ไม่มีผู้ที่อาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งหมดเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 - 43 ปี ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสกับบุคคลที่ไม่รู้จัก พร้อมแนะวิธีป้องกันด้วยการงดสัมผัสกับคนแปลกหน้า ไม่สัมผัสแนบเนื้อผู้ที่ มีผื่น ตุ่มหรือหนอง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยสสจ.สงขลาเน้นมาตรการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และโรงพยาบาลมีมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยเข้าข่ายโรคนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,ไทยรัฐ, sondhitalk, thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>- นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุถึงการระบาดของโรคฝีดาษวานร ว่า การเฝ้าระวังตรวจสายพันธุ์ฝีดาษวานรในประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าพบ Clade 1b หรือสายพันธุ์ที่มาจากแอฟริกาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นำกังวล ต้องเฝ้าระวังติดตามไม่ให้แพร่กระจาย และวัคซีนจะมีความสำคัญในการป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเช่นเด็ก ขณะนี้วัคซีนยังมีราคาแพงมาก การลดขนาดของวัคซีน เช่นการให้ในผิวหนัง อาจจะต้องมีการศึกษาอย่างเร่งด่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า, tnews, linetoday)</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความ ระบุว่า ฝีดาษลิงสายพันธุ์ clade 1b จากแอฟริกาจำเป็นต้องระวังการระบาดให้ตี เพราะอัตราป่วยตายจะสูงกว่าสายพันธุ์เดิม ๆ นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่ายาต้านไวรัส Tecovirimat ก็ไม่ได้ผลในการรักษาด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกา อับเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงภายในภูมิภาคนับตั้งแต่ต้นปีนี้ว่า มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 18,737 คน ในอย่างน้อย 12 ประเทศสมาชิกสหภาพแอฟริกา ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 541 ราย ในทวีปแอฟริกา คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 2.89% ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดอย่างน้อย 1,005 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในจีเรีย รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษลิงแล้ว 39 คน ผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้ออย่างน้อย 788 คน ยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36</p> <p>- ศูนย์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคยุโรป ยกย่องการประเมินระดับความเสี่ยงโรคฝีดาษลิง จากระดับต่ำเป็นระดับปานกลาง หลังจากสวิตเซอร์แลนด์รายงานพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ clade 1B รายแรกนอกทวีปแอฟริกา ระบุว่าเนื่องจากยุโรปและแอฟริกามีการเชื่อมต่อกันมาก จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือเคสนำเข้าสายพันธุ์ clade 1B ที่เพิ่มขึ้น พร้อมแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดในแอฟริกา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเอ็มพ็อกซ์ รวมถึงแนะนำหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้วางแผนและเตรียมพร้อมการตรวจคัดกรองเคสที่อาจมาถึงยุโรปมากขึ้นให้ทันท่วงที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- บ.บาวาเรีย นอร์ดิก ผู้พัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติเดนมาร์ก ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีน "อิมวานอกซ์" (Imvanex) สำหรับโรคฝีดาษ หรือไข้ทรพิษ ที่องค์การอนามัยโลกประเมินประสิทธิภาพต่อโรคฝีดาษลิงไว้ที่ 85% ออกแถลงการณ์ ว่า มีศักยภาพผลิตวัคซีนเพิ่มเติมอีก 2 ล้านโดส ในปีนี้ และผลิตสูงสุด 10 ล้านโดส ภายในปี 2568 ขณะที่จำนวนวัคซีนในคลังมีประมาณ 500,000 โดส นอกจากนี้ ปัจจุบันวัคซีนอิมวานอกซ์เป็นวัคซีนแบบเดียวกับที่สหรัฐฯและแคนาดาอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ใช้ป้องกันโรคฝีดาษลิง ส่วนรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปได้สั่งซื้อเพื่อใช้แบบนอกข้อบ่งใช้ (off-label) โดยต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น</p>	
<p>อย. ตรวจพบ ซิลденаฟิล ใน อาหารเสริม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยนิวส์)</p> <p>- อย. ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเพจ FACEBOOK ชื่อ "D - Shap เจ้าของแบรนด์มอสเจีย" ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบมียาแผนปัจจุบัน ซิลденаฟิล (Sildenafil) ซึ่งจัดเป็นยาควบคุม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พิเศษภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ รวมถึงต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามพ.ร.บ.อาหาร อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	
<p>วันสารทจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (thebangkokinsight, thailandplus, thaitabloid, linetoday)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. แนะนำใช้ทริค "2 ล" ในการบริโภคผักและผลไม้อย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสารทจีน ดังนี้ 1.เลือกซื้อผักที่สด ใหม่ สะอาด ไม่มีเศษดิน หรือสิ่งสกปรกเกาะ หรือคราบสีขาวของสารฆ่าแมลงตกค้างอยู่ ส่วนผลไม้เลือกที่มีผิวสด ใหม่ ชุ่มหรือก้านยังเขียวและแข็ง เปลือกไม่ขำหรือดำ 2.ล้างผักและผลไม้ เพื่อลดการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช โดยการล้างด้วยน้ำธรรมดา แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-20 นาที จากนั้นเขย่า/ลูบเบาๆ แล้วล้างผ่านน้ำสะอาดไหลซ้ำไม่น้อยกว่า 30 วินาที เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการล้างจำนวนน้อย หรือใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต 1 ช้อนชาต่อน้ำ 4 ลิตร หรือใช้เกลือ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 2 ลิตร แช่ให้ท่วมผักและผลไม้ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด</p>	-
<p>กรมอนามัย ร่วมภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลสำหรับชุมชนริมน้ำและแพอย่างปลอดภัย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลสำหรับชุมชนริมน้ำและแพอย่างครบวงจร ป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคและหนองพยาธิสู่แหล่งน้ำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน</p>	
<p>กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการจัดการสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thethaipress</p> <p>-นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ช่วงเมืองน่าน ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อยกระดับสถานประกอบการอาหารริมบาทวิถีไทยสู่สากล พร้อมมอบป้ายมาตรฐาน SAN Plus มหกรรมขับเคลื่อนนโยบาย ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health from Local to Global) ให้เทศบาลเมืองน่าน</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, linetoday, thebetter, thebangkokinsight, tnn, innnews)</p> <p>- นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ รองปลัด.ต.อี เปิดเผยผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 9 – 15 ส.ค.67 พบข้อความทั้งหมด 851,495 ข้อความ ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 288 ข้อความ ข่าวปลอมที่ประชาชนสนใจมากที่สุด อันดับ 1 คือเรื่อง น้ำกัญชาคั้นสด ป้องกันและรักษาโรคได้ดีกว่าสารสกัดกัญชา เป็นการสร้างข้อมูลที่บิดเบือน โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า สารสำคัญในกัญชา คือสาร THC ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ไม่ว่าจะรับประทานรูปแบบใด และการคั้นทำให้ได้รับสารจากกัญชาให้ปริมาณไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง ไม่อาจทำการวิจัยที่แน่ชัดได้เหมือนกับสารสกัดกัญชา</p>	-
<p>โรคฮิตในผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-จากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข Health Data Center, 2566 ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย เนื่องการพฤติกรรมสุขภาพ การใช้ชีวิต พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่ก่อนเข้าวัยชรา ซึ่งสามารถชะลอการเกิดโรคได้ ทั้งนี้ จากการสำรวจโรคไม่ติดต่อที่พบมากที่สุดในผู้สูงอายุ ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจและหลอดเลือด</p>	-
<p>กรม.อนมตึงบ3พันล.ค่าอาหารกลางวัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า สกู๊ปแนวหน้า</p> <p>- ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารแผนอาหารเพื่อสุขภาพฯ สสส. กล่าวว่า ตามที่ กรม.มมตึงบ3พันล.งบประมาณค่าอาหารกลางวัน 2,955 ล้านบาท ในกลุ่มรร.ขยายโอกาสทุกสังกัด 7,344 แห่ง รวม 575,983 คน โดยจะได้รับสูงสุดคนละ 36 บาท/วัน จากเดิม 24 บาท/คน/วัน มีผลปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจะทำให้อาหารกลางวันใน รร.มีความเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพที่ดีของเด็กวัยเรียนและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวัน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อย่างยั่งยืน โดยสสส. จะร่วมมือกับกรมอนามัย สพฐ.และหน่วยงาน อื่นๆ ขับเคลื่อนการจัดการอาหารกลางวันในศูนย์เด็กเล็ก และรร.ให้มีคุณภาพต่อไป</p>	
<p>ลอบขายก๊าซหัวเราะให้ชนท.</p> <p>สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, linetoday)</p> <p>- กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สสจ.สุราษฎร์ธานี ตรวจจับกุม น.ส.วรรณ อายุ 33 ปี เจ้าของบาร์แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน ลักลอบขายก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ก๊าซหัวเราะ) บรรจุลูกโป่งแก๊งักท่องเที่ยววนั้น ล่าสุดได้ขยายผล ตรวจค้นโรงงานที่บรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในพื้นที่ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2 จุด จุดแรกที่ร้านแห่งหนึ่งพบถังแก๊สไนตรัสออกไซด์ในโรงอัดแก๊ส สั่งซื้อจากบริษัทที่อัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ถูกต้องตามกฎหมาย และจุดที่ 2 บริษัทแห่งหนึ่ง ตรวจยึดถังแก๊ส 3 ถัง และทำการอายัดถังแก๊ส 20 ถัง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และสอบปากคำพนักงานในบริษัทที่เป็นผู้จำหน่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์ให้กับ น.ส.วรรณ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	-